



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

## พิจารณาติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ



### ๑. คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค มีประเด็นที่สำคัญ คือ ที่ประชุมได้พิจารณากิจกรรม Big Rock ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการโดยได้หยิบยกประเด็นกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองขึ้นพิจารณา ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับ “ร่างพระราชบัญญัติ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....” โดยได้ตั้งประเด็น ที่ท้าทายและเห็นว่าการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองโดยผ่านกลไกทางกฎหมาย จะสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองให้กับคนในชาติได้หรือไม่ เนื่องจาก

วัฒนธรรมน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มจากการฝึกฝน บ่มเพาะ ตั้งแต่เด็ก จนก่อเกิดเป็นพฤติกรรม มากกว่าการนำกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาใช้บังคับ นอกจากนี้คณะอนุกรรมการเห็นควรหยิบยกกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการสร้างพลเมือง ซึ่งได้ก่อตั้งสถาบันพลเมืองศึกษา (Korea Civic Education Institute : KOCE) โดยให้องค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเรื่องพลเมืองศึกษา จนสามารถเปลี่ยนความคิด (Mindset) ของประชาชนและสร้างพลเมืองที่มีจิตสำนึกสาธารณะให้กับประเทศได้ ทั้งนี้ จะได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพลเมืองของประเทศไทย เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็น “สิทธิเสรีภาพของประชาชน กับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองจะขับเคลื่อนอย่างไร มุ่งสู่การพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกสาธารณะและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง”

### ๒. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ โดยที่ประชุม มีประเด็นพิจารณาศึกษา ดังนี้

๑. พิจารณาหารือสถานการณ์สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นการใช้สิทธิเสรีภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งพบว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีบุคคลบางกลุ่มใช้แพลตฟอร์มในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและสร้างความแตกแยกให้เกิดในสังคม ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สื่อออนไลน์ในสังคม ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จึงเห็นควรจัดทำ ข้อเสนอแนะเป็นหนังสือกราบเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๒. พิจารณาร่างรายงานสรุปผลการเดินทางเข้าเยี่ยมเยียนเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และเรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการเดินทางและให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ คณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเห็นว่า ควรส่งรายงานสรุปผลการเดินทางไปยังกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหน่วยงานจะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... สืบเนื่องจากที่ประชุมได้มีการพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติฯ พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มบุคคลที่ประสบปัญหาด้านการคุ้มครองพื้นที่ทางวัฒนธรรม และสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อคุ้มครองและให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลผู้ไร้สัญชาติ จึงเห็นควรประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหนังสือและมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้เชิญ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและเห็นควรนำข้อมูลเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติฯ เสนอให้คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาผลักดันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวให้มีผลใช้ บังคับเป็นกฎหมายเร็วขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว



๓. คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้พิจารณาศึกษา เรื่อง สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบของสื่อต่างประเทศที่เผยแพร่ในประเทศไทย โดยได้เชิญหน่วยงานมาให้ข้อมูล จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ และกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการในกรณีที่มีสื่อมวลชนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยนั้น จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒. กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ ๓. กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ๔. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ๕. FCCT: The Foreign Correspondent's Club of Thailand

ทั้งนี้ กรมสารนิเทศ ได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการออกใบรับรองสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อให้บังคับใช้ได้อย่างเข้มงวดมากขึ้น อาทิ สื่อมวลชนต้องมีต้นสังกัดและต้นสังกัดต้องจดทะเบียนมาแล้ว อย่างน้อย ๖ เดือน ต้องได้รับมอบหมายให้เข้ามาทำหน้าที่สื่อมวลชนเท่านั้น ต้องทำหน้าที่สื่อมวลชนไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และมีผลงานการเผยแพร่ข่าวสาร ๕ เรื่อง ซึ่งจะปรับเป็น ๑๐ เรื่อง ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนในประเทศ และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการยื่นเรื่องขอวีซ่า ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ไม่มีกฎระเบียบบังคับให้สื่อต่างประเทศต้องทำบัตรกับกรมประชาสัมพันธ์แต่บัตรประจำตัวสื่อมวลชนจะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนในการปฏิบัติงานในสถานที่บางแห่งเท่านั้น ส่วนกรณีสื่อมวลชนในต่างประเทศมีการละเมิดจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์จะยกเลิกการใช้บัตรประจำตัวสื่อมวลชนและแจ้งเตือนไปยังสำนักข่าวต้นสังกัดพร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้จะขอความร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศและสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเพื่อพิจารณากำกับดูแลสื่อต่างประเทศในสังกัดต่อไป



๔. คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษา ดังนี้

๑. พิจารณา เรื่อง ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมและขอให้บรรเทาความเสียหายกรณีการตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพื้นที่การค้า และสัญญาซื้อขายห้องชุด สืบเนื่องจากผู้ร้องเรียนได้มีการตกลงเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดในโครงการกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าขายปรากฏว่า บริษัทฯ ไม่ดำเนินการปฏิบัติตามที่ปรากฏในสัญญา ในการนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นว่าการพิจารณาและให้ความคิดเห็นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม จึงเห็นว่าควรหยิบยกประเด็นผู้ร้องเรียนเป็นผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค หรือไม่ อีกทั้งจะต้องพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวว่าได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ อย่างไร

๒. ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยปัจจุบันสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งได้มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผู้ร่วมก่อการสภาองค์กรของผู้บริโภคจำนวน ๑๕๑ องค์กร โดยได้จัดประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมได้มีการเลือกประธานรองประธาน กรรมการนโยบาย รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๘ ด้าน นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับและรับรององค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการจดแจ้งจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนกลาง เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอีก ๓๖ องค์กรด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจะได้ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อไป

